

พระเมสสิยาห์ต้องตาย  
โดย Asher Intrater



วันนี้ที่อิสราเอล  
ก็เป็นเหมือนสมัยของเยซูชา(พระเยซูคริสต์)  
ประชาชนยังคงมีความคาดหวังว่าพระเมสสิยาห์จะ  
ทรงเสด็จมาปกครองตั้งกษัตริย์และนำโลกมาสู่สัน  
ติภาพ  
ความคิดที่ว่าพระเมสสิยาห์ต้องมาเพื่อสิ้นพระชน  
ม์ก่อน (แล้วจึงทรงปกครองภายหลัง)  
เป็นความคิดที่คนของเราสามารถทำความเข้าใจ  
ได้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้เผยพระวจนะอิสราเอลสมัยโบราณ  
ก็ได้ทำนายการสิ้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์เป็น

สามเหตุการณ์ดังนี้:

ดาเนียล 9:26 "หลังจากหกสิบสองสัปดาห์แล้ว  
ท่าน(ผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้)จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่าน  
และประชาชนของประชาผู้หนึ่งที่จะมานั้น จะทำลายกรุง และสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย  
ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงคราม มีความวิบัติกำหนดไว้

พระคัมภีร์ข้อดังกล่าวได้บอกเวลาที่พระเมสสิยาห์จะทรงสิ้นพระชนม์ คำว่า "ตัดทิ้ง"  
เปรียบเสมือนการโค่นต้นไม้และมีนัยว่า บุคคลนั้นได้ถูกประหารก่อนที่จะถึงวัยชรา  
และท่านต้องตายก่อนที่พระวิหารหลังที่สองจะถูกทำลายในปี คศ. 70 ผู้ติดตามบางคนของรับไบ  
Lubavitch Schneerson อ้างว่า รับไบ Schneerson คือพระเมสสิยาห์  
แต่นี้ไม่สามารถเป็นความจริงได้ ในเมื่อ รับไบ Schneerson นั้น ตายในวัยชรา  
หลังจากที่พระวิหารหลังที่สองถูกทำลายไปแล้วมากกว่า 1900 ปี

#### เศคาริยาห์

12:10 "และเราจะเทวิญญานแห่งความเมตตาเอ็นดูแบบการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล  
ลิม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเรา ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง"

ในที่นี้ "เรา" ผู้ที่จะเทวิญญานของพระเจ้า คือบุคคลเดียวกันกับ "เราผู้ที่พวกเขาได้แทง"  
นี่ทำให้เรารู้ว่า ผู้พุดคือใครและเขาตายอย่างไร การที่จะถูกแทงได้เขาผู้นั้นต้องมีร่างกาย  
การที่จะเทวิญญานได้ เขาผู้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้า เหตุฉะนั้น  
พระเมสสิยาห์ต้องมีสภาพของพระเจ้าผู้ซึ่งถูกแทงในรูปแบบของกาย

อิสยาห์ 53:8 "ท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็น ต้องถูกตีเพราะความบาปของชนชาติของเรา

พระคัมภีร์ข้อนี้ บอกเราว่า เหตุใดพระเมสสิยาห์จึงจะต้องมาสิ้นพระชนม์ก่อน คำว่า "ตัดออก"  
ในที่นี้หมายถึงในทางกฎหมาย โทษประหารมาเพราะการทำบาปของ"ประชากรของเรา"  
ผู้เป็นลูกหลานของอิสราเอล

ราซี นักวิจารณ์กฎหมายยิว ให้ความเห็นว่า อิสยาห์ 53:8 นั้น

คือกรกล่าวถึงการทนทุกข์ทรมานของชาวยิวโดยนำมือของชาวต่างชาติ (เทียบใน โรมัน 11:12, 15; มัทธิว 2:16) อย่างไรก็ตาม ความเห็นนี้ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของข้อพระคัมภีร์ ในเมื่อพระเมสสิยาห์ เป็นรูปเอกพจน์ คือบุคคลที่ทนทุกข์ทรมานเพื่อ "ประชากรของเรา"

เมื่อรับไบ Schneerson ป่วย ผู้เชื้อลัทธิ Lubavitchers บางคน อ้างว่าท่านกำลังทำให้คำเผยพระวจนะใน อีซยาห์ 53 สำเร็จ คนยิวกลุ่มอื่นๆ ร้องทุกข์ว่า พวกเขากำลังเห็นด้วยกับการตีความแบบ คริสเตียนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ผู้เชื้อลัทธิ Lubavitchers เหล่านั้นตอบกลับว่า อีซยาห์ 53 พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์จริง แต่พวกเขาเชื่อว่า รับไบ Schneerson คือพระเมสสิยาห์ ผู้กระทำสำเร็จ

แอเรียล แชรอน ปี 1928 - 2014

แอเรียล แชรอน นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของอิสราเอล อาจเป็นนายพลที่ดีที่สุดของกองทัพยุคใหม่ของอิสราเอลก็เป็นได้ ท่านเกิดในอิสราเอลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1928 และเฉกเช่นเดียวกับผู้บุกเบิกประเทศหลายๆ คนในอิสราเอล คือท่านมีหัวใจของชาวไร่ชาวนา ท่านรักแผ่นดินและประชากรของท่าน



ท่านต่อสู้ในสงครามเพื่ออิสรภาพ (ปี 1948) และได้รับบาดเจ็บในสงครามนองเลือด ที่สนามรบเมือง ลาดอน ในปี 1950 เขาได้กลายเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยสู้รบ 101 ชื่อตั้ง ที่ต่อสู้กับสายลับกองโจรอาหรับ Fedayeen และผู้ก่อการร้าย ในสงคราม ยม คิปปูร์ (ปี1973) เขาได้รับการยกย่องจากคนมากมายว่าเป็นผู้ที่ปกป้องประเทศชาติจากการถูกทำลายล้าง ด้วยการตัดสินใจอย่างกล้าหาญในการเคลื่อนข้ามคลอง สุเอซ และโจมตีกองกำลังอียิปต์ ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เขานำสงครามในเลบานอนปี 1982 และถูกประณามโดยนานาชาติว่าเป็นคนยอมให้ชาวคริสเตียนทางตอนใต้ของเลบานอนเข้าลอบสังหารชาวมุสลิมในเมือง Sabra และ เมือง Shatilla

แชรอนผลักดันการสร้างชุมชนใหม่ในเขตพื้นที่ ยูเดีย-สมารียา-กาซา และกลายเป็นที่รู้จักในฐานะ "บิดา" แห่งการสร้างชุมชนใหม่ ในปี 2004 ในฐานะนายกรัฐมนตรี ท่านมาถึงข้อสรุปว่า ชาวปาเลสไตน์คงจะไม่ยอมมีสันติด้วยแน่ ๆ และชุมชนในเขตฉนวนกาซา ซึ่งล้อมรอบด้วยมุสลิมหัวรุนแรงล้าน ๆคน คงไม่สามารถปกป้องตัวเองในสงครามได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจเชิงนโยบายให้อพยพชุมชนยิว 8,500 คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนั้นออกให้หมด การลงคะแนนเสียงของปฏิบัติการนี้สามารถผ่านรัฐสภาของอิสราเอล (Knesset) ไปได้อย่างรวดเร็ว แม้จะก่อให้เกิดการโต้แย้งอย่างยิ่งยวดก็ตาม โดยแผนนี้ถูกนำมาปฏิบัติจริงภายในเวลาไม่กี่เดือน

หลังจากท่านต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันในปี 2006 ท่านนอนอยู่ในสภาพโคม่าที่โรงพยาบาล Sheba อยู่เป็นเวลารวม 8 ปี และจากไปในที่สุดในช่วงวันสะบาโตที่ผ่านมา เขาถูกฝังข้างๆศพของลี้ส์ผู้เป็นภรรยา ในพื้นที่ไร่ของเขาในเมือง Sederot

## หายจากโรคมะเร็ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในช่องข่าวช่องหลักๆของอิสราเอล (ช่อง 2) เรื่องราวของการรักษาอย่างอัศจรรย์ได้ถูกนำมาเผยแพร่ สตรีอาหรับคริสเตียนท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือของอิสราเอล ชื่อ Therese Daoud มีเนื้องอกมะเร็งขนาดใหญ่เท่าผลส้มอยู่ที่ขาของเธอ แพทย์หลายคนยืนยันว่า เธอจะต้องตัดขาทิ้งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดของเธอถูกยกเลิกถึงสามครั้ง เป็นเหตุให้เธอเชื่อว่า เธอไม่ควรรักษาด้วยวิธีการแพทย์อีกต่อไป แต่ควรเฝ้าอธิษฐานแทน ห้าเดือนต่อมา เธอกลับไปหาหมอยของเธอ เพื่อทำการตรวจหาเนื้องอกก่อนหน้านี้ตามนัด แต่พวกเขาพบว่าก้อนเนื้อทั้งก้อนนั้นหายไปไม่หลงเหลือเลยสักนิด หมอยของเธอแล้วว่า "ผมไม่เคยเห็นอะไร หรือได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน" Daoud บอกกับทีวีของอิสราเอลว่า "มันเป็นของขวัญจากพระเจ้า" ต้องการชมเรื่องราวเป็นภาษาฮีบรู ให้ *คลิกที่นี่*

## อดอาหารแบบเอสเธอร์

ตั้งปฏิทินการอดอาหารแบบเอสเธอร์ประจำปีของเรา ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า จนถึง 6 โมงเย็น เวลาของอิสราเอล โดยจะมีการถ่ายทอดสดด้วยระบบ Live Stream หัวข้ออธิษฐาน ตารางเวลา และ สิ่งต่างๆ จะถูกส่งไปในอีกรายการข้างหน้า

## อธิษฐานเพื่อ

ฝากพี่น้องช่วยอธิษฐานเพื่อ หญิงสาว อติดยิวเคร่งครัดศาสนา (ultra orthodox) ที่ทางทีมของเราได้ไปแบ่งปันด้วยในอาทิตย์นี้

และอธิษฐานต่อเนื่อง เรื่องสถานการณ์ในอียิปต์ ที่การลงมติเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่เป็นที่เรียบร้อย